

Số: **773**/UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày **09** tháng 8 năm 2019

V/v xử lý thức ăn chăn nuôi và một số biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan, có nhiều diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến ngày 8/8/2019, trên địa bàn huyện Tam Đường bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 37 bản của 10/14 xã, thị trấn với tổng số lợn phải tiêu hủy là 2.349 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 137.650 kg. Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xử lý thức ăn chăn nuôi và một số biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành huyện

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trong vụ Thu đông năm 2019 và vụ Đông xuân năm 2019 - 2020 trên đàn vật nuôi. Riêng đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngoài thực hiện các biện pháp tổng hợp mà UBND tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện đã hướng dẫn chỉ đạo, UBND huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thức ăn chăn nuôi, cụ thể:

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giám sát nguồn gốc thức ăn trong chăn nuôi, nhất là các loại thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật (bột thịt xương, bột huyết, bột động vật....) và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn. Trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu gửi Trung tâm xét nghiệm Trung ương thực hiện kiểm soát chất lượng và an toàn dịch bệnh theo quy định.

Chủ động tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo cho người chăn nuôi ngừng ngay việc sử dụng các nhóm thức ăn có nguy cơ cao với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (thức ăn thừa, thức ăn sống chưa qua xử lý nhiệt...), đồng thời hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn

sinh học trong chăn nuôi như: yêu cầu về chuồng trại, con giống, thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý dịch bệnh.... khuyến cáo việc sử dụng các chế phẩm vi sinh trong thức ăn và trong chăn nuôi để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn.

2. UBND các xã, thị trấn

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi xử lý các nhóm thức ăn có nguy cơ lây nhiễm với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (thức ăn thừa, thức ăn sống chưa qua xử lý nhiệt...).

Tiêu hủy toàn bộ thức ăn chăn nuôi không còn nguyên bao gói của cơ sở chăn nuôi đã nhiễm bệnh cùng với vật nuôi.

Trường hợp các cơ sở chăn nuôi lợn chuyển mục đích sử dụng thức ăn dư thừa cho các loài động vật khác thì phải được xử lý bằng nhiệt hoặc hóa chất đảm bảo tiêu diệt được mầm bệnh.

Đối với thức ăn chăn nuôi còn nguyên bao, gói của nhà sản xuất, nếu chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi thì phải thực hiện phun thuốc sát trùng trên vỏ bao theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy (B/c);
- TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Sứng